



ข่าวปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

"กรมปศุสัตว์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์"

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภชัย ขวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยทีมงานของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และมีผู้เข้าร่วมเข้ารับการอบรมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรวมแล้วประมาณ 930 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการด้านผู้ผลิต นำเข้า ขยายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ประกอบการกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทย์สภา สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงภาครัฐ กรมปศุสัตว์ กรมประมง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

นายสัตวแพทย์โสภชัย ขวาลกุล กล่าวว่า "กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งภารกิจส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ การตรวจติดตาม การขออนุญาตนำเข้า ผลิต ขยายอาหารสัตว์ การตรวจสอบอาหารสัตว์ปลอมปน อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย และเกษตรกรผู้ใช้อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงให้ความสำคัญสนับสนุนโครงการนี้ และหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมแล้วทุกท่านคงได้รับความรู้และหลักการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอาหารสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์ ที่ปัจจุบันกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้นำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ตั้งแต่ Smart Phones, Tablets, Laptop PCs, Desktop PCs ฯลฯ มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนของใบอนุญาตอาหารสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต นำเข้า หรือขยายอาหารสัตว์ ได้สามารถยื่นคำขอต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรองใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ประกอบการ และอยากฝากสิ่งที่กำลังเป็นส่วนที่สำคัญของระบบการผลิตอาหารสัตว์ในอนาคตอันใกล้นี้คือเรื่องของ การปลูกพืชหรือนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด"

ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

(31 มีนาคม 2565)